
 

  



  

 



   



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

งานยางพาราจ.บึงกาฬ สุดคึกคัก! “วิษณุ”แนะบรรจุวิชายางพาราสอนเด็กทัง้จังหวัด 

         
 

เร่ิมแล้ว! งานยางพาราฯบึงกาฬ 2560 สุดคกึคกั “วษิณุ” ชู “บึงกาฬ"ขึน้แท่นผู้น ายางพาราประเทศ-ดนับรรจุการเรียนการ

สอนวชิายางพาราทั้งจงัหวดั 
 
วนัท่ี16 กมุภาพนัธ์ 2560 จงัหวดับึงกาฬองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ เหล่ากาชาดบึงกาฬ หอการคา้จงัหวดับึงกาฬ 
เเละองคก์ารหน่วยงานราชการ-เอกชน จดังาน "วนัยางพาราเเละกาชาดบึงกาฬ 2560" ซ่ึงจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 16-22 
กมุภาพนัธ์ ท่ีสนามหนา้ท่ีวา่การอ าเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอยา่งคึกมีประชาชน เกษตรกร
ชาวสวนยาง นกัเรียนนกัศึกษาเขา้ร่วมงานจ านวนมาก 
 
โดยในเวลา 11.00 น.นายพิสุทธ์ิ บุษยพรรณพงศ ์ผูว้า่ราชการจงัหวดับึงกาฬ พร้อมดว้ย นายพินิจ จารุสมบติั อดีตรอง
นายกรัฐมนตรี เเละประธานสภาวฒันธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสมัพนัธ์, นายนิพนธ์ คนขยนั นายก อบจ.บึงกาฬ, 
นายฐวฒัน์ สมมะโนพฒัน์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดพี.พี.สยามลาเท็กซ์, นางนงลกัษณ์ บุษยพรรณพงศ ์นายกเหล่ากาชาด
จงัหวดับึงกาฬ และเหล่ากาชาดจงัหวดับึงกาฬ ร่วมเปิดนิทรรศการ “เหล่ากาชาดจงัหวดับึงกาฬ” นิทรรศการ “Rubber 
Land” สญัจรคร้ังเเรกในภาคอีสาน นิทรรศการนวตักรรมยางพารา โดยการยางแห่งประเทศไทย นิทรรศการ “บึงกาฬ
ก้าวหน้า” และร่วมระบายสีภาพมหัศจรรย์บึงกาฬ 

 
ในงานยงัมีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เคร่ืองกรีดยางอตัโนมติั ความร่วมมือการท าถนนดว้ยยางพารา และการซ้ือขาย
หมอนยางพารา ระหวา่งชุมนุมสหกรณ์ยางพาราจงัหวดับึงกาฬและผูป้ระกอบการ นอกจากน้ียงัมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่
นกัเรียนจากแขวงบอลิค าไซ เชียงขวาง และค าม่วน สปป.ลาว โดยผูว้า่ราชการจงัหวดับึงกาฬ  
นายพิสุทธ์ิ บุษยพรรณพงศ ์ผูว้า่ราชการจงัหวดับึงกาฬ กล่าววา่ งานน้ีจะช่วยกระตุน้ใหก้บัเกษตรกรชาวสวนยางเห็นถึง
ความส าคญัของการเป็นชาวสวนยางมืออาชีพ ใหมี้การพฒันารูปแบบ และแปรรูปผลิตภณัฑย์างพาราออกสู่ตลาดมากข้ึน 
อาทิ หมอน เคร่ืองนอน ยกระดบัไปสู่การจดัตั้งโรงงานชุมชน โรงงานผลิตยางแท่ง และน าไปสู่การพฒันาเป็นโรงงานแปร
รูปยางระดบัสูง อยา่งลอ้รถยนต ์จากเดิมท่ีจะเป็นเพียงการขายยางกอ้นถว้ย หรือ เพียงน ้ ายาง ราคาต ่าเท่านั้น 



 
จากนั้นเวลา 17.00น. มีการจดัพิธีเปิด “งานวนัยางพาราเเละกาชาดบึงกาฬ 2560” อยา่งเป็นทางการ โดยมีนายวษิณุ เครือ
งาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมดว้ยตวัเเทนจากภาครัฐเเละเอกชนทั้งในประเทศไทยเเละต่างประเทสเขา้
ร่วมงาน อาทิ นายพินิจ จารุสมบติั อดีตรองนายกรัฐมนตรี เเละประธานสภาวฒันธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสมัพนัธ์, 
นายนิพนธ์ คนขยนั นายก อบจ.บึงกาฬ, นายดาโตะ๊ นาซีเราะห์ ฮุสเซ็น เอกอคัราชทูตมาเลเซีย ประจ าประเทศไทย, Pho 
Hoang Han อคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม ประจ าประเทศไทย, นายหม่อง นะที ท่ี
ปรึกษานายกรัฐมนตรีกมัพชูา,Mr.Li Ming Gang กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าจงัหวดัขอนแก่น, บุนเส็ง ปะ
ท ามะวง รองเจา้แขวง-แขวงบอลิค าไซ สปป.ลาว, นายค าปาว มวั รองเจา้แขวง-แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว, นายยง รุ่งเรือง
ธญัญา รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย, นายพงษศ์กัด์ิ ยิง่ชนมเ์จริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา, Mr.Zhang Yan 
ประธานบริษทั รับเบอร์วลัเลย ์กรุ๊ป จ ากดั, Mr.Deepak Chaddha ประธานบริษทั Chowdhry Rubber, Mr.Deepak Chaddha 
ประธานบริษทั Chowdhry Rubber, Mr.Fan Rende อดีตประธานสมาคมอุตสาหกรรมยางพาราจีน และนายฐากรู บุนปาน 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มติชน จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ ทั้งน้ีผูร่้วมกล่าวเปิดงานไดก้ล่าวยนิดีและสนบัสนุนต่อตลาด
ยางพาราในจ.บึงกาฬท่ีเป็นอนาคตในการขบัเคล่ือนประเทศไทย 
 
โดยนายวษิณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าววา่ การมาเปิดงานวนัยางพาราเเละกาชาดคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 2 ของตนเอง และ
เป็นคร้ังท่ี 5 นบัจากท่ีจดังานมา ซ่ึงมีความพฒันาจากปีท่ีเเลว้ มีชาวต่างชาติมาร่วมมากข้ึน มีการเอาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้สินคา้
นวตักรรมต่างๆ เเสดงถึงความกา้วหนา้ความประสบความส าเร็จมากข้ึน ทั้งน้ีจงัหวดับึงกาฬ ตั้งความหวงัไวว้า่จะเป็นผูน้ า
ยางพารา การท่องเท่ียวกา้วหนา้ การคา้กา้วไกล  
 
นายวษิณุ กล่าวต่อวา่ แนวทางของรัฐบาล ซ่ึงเป็นเเนวทางของประเทศ คือ แนวทางพฒันาเเบบประชารัฐ ซ่ึงการผลกัดนั
ยางพาราของบึงกาฬ ถือวา่สอดคลอ้งกบัแนวทางประชารัฐ และแนวทางประเทศไทย 4.0 กล่าวคือ วนัน้ีตอ้งมีการพฒันา
เเละต่อยอดตั้งเเต่ตน้ทาง กลางทาง เเละปลายทาง เราจะหยดุเเค่ตน้ทางไม่ได ้ท าอยา่งไรจึงจะน ามาเพ่ิมมูลค่ามากข้ึน เเลว้จะ
ท าอยา่งไรใหส่ิ้งท่ีแปรรูปเเลว้ขายออกไปไดเ้งินตรากลบัเขา้มา ท าใหเ้กษตรกรลืมตาอา้ปากไดป้ระเทศก็จะมีรายได ้ส่ิง
เหล่าน้ีคือ 4.0 
นายวษิณุ กล่าวอีกวา่ วนัน้ีบึงกาฬเดินมาถูกทางเเละท าไดส้ าเร็จเเลว้ บึงกาฬเคยพุง่ถึงขีดสุดเม่ือยางพาราพุง่สูงสุด เเละเคย
ตกลงมาเม่ือราคายางตกต ่าลง เเต่ขณะน้ีบึงกาฬก าลงัจะพุง่ข้ึนอีกคร้ังไม่ใช่จากราคายางท่ีเพ่ิมมากข้ึน เเต่จากนวตักรรมเเละ
การแปรรูป มีผลิตภณัฑ ์ท่ีลูกคา้เขา้มาติดต่อซ้ือจากต่างประเทศ จนวนัน้ีท าไม่ทนักนัเเลว้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีตอ้งพฒันาต่อเน่ือง
เพ่ือใหบึ้งกาฬเป็นศูนยก์ลางยางพาราอยา่งเเทจ้ริง 
 
“วนันีเ้มือ่พูดถึงเร่ืองยางพาราทุกคนรู้จกับึงกาฬเหมอืนคร้ังหนึ่งทีพู่ดถึงยางพาราทุกคนนึกถึงมาเลเซีย...ขอฝากถ้าอยากให้

บึงกาฬเป็นศุนย์กลางให้น าความรู้เร่ืองยางพารามาบรรจุในหลกัสูตรหรือกจิกรรมของจงัหวดัให้ส่ิงเหล่านีไ้ด้ซึมอยู่ใน

สายเลอืดของคนบึงกาฬไม่ว่าจะท าอะไรทีไ่หนเมือ่มคีนพูดถึงยางพารา คนบึงกาฬจะต้องพูดถึงเร่ืองนีไ้ด้” นายวษิณุ กล่าว 
 



            

 
 
 
นายจาง เหยน็ ประธานบริษทั รับเบอร์วลัเลย ์กรุ๊ป จ ากดั กล่าววา่ มาไดร่้วมงานยางพาราบึงกาฬเป็นคร้ังท่ี 5 คร้ังน้ีมีความ
ประทบัใจมากกวา่ปีท่ีเเลว้ ไม่วา่จะรูปแบบการจดังาน หรือเน้ือหาสาระในงาน รู้สึกวา่งานในปีน้ียกระดบัมากข้ึน เช่ือวา่งาน
ยางพาราบึงกาฬจะเป็นสะพานเช่ือมเป็นหนา้ต่างส าคญัท่ีจ าน ายางภาคอีสานเขา้สู่ตลาดโลกเเละตลาดสากลเเน่นอน 
 
“โลกปัจจุบันนีก้้าวสู่นวตักรรมใหม่มเีร่ืองของดจิทิลัเข้ามาทางรับเบอร์วลัเลย์,มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,

จงัหวดับึงกาฬเเละสภาวฒันธรรมไทยจนีเเละส่งเสริมความสัมพนัธ์ได้ท าการลงนามเร่ืองเคร่ืองกรีดยางอตัโนมตั ิซ่ึงเป็น

สัญลกัษณ์ทีส่ าคญัทีจ่ะเข้าสู่ความเป็น 4.0 ระหว่างประเทศไทยเเละจนี คร้ังนีท้างประเทศจนีรู้สึกเป็นเกยีรตเิป็นอย่างมากที่

ได้มาร่วมงาน เเละรับเบอร์วลัเลย์จะน าอคีอมเมร์ิสมาเช่ือมต่อกบัโรงงานหมอนของจงหวดับึงกาฬ เพือ่น าผลติภัณฑ์จากบึง

กาฬส่งออกไปยงัตลาดโลก” 
 
นายจาง เหยน็ กล่าวอีกวา่ การยกระดบัอุตสาหกรรมไทยจากผูป้ลูกสู่ผูเ้เปรรูปยางตอ้งอาศยันวตักรรม ซ่ึงรับเบอร์วลัเลยข์อ
สญัญาวา่จะน าเทคโนโลยท่ีีดีท่ีสุด และใหม่ล่าสุดจากประเทศจีนเขา้มาท่ีจงัหวดับึงกาฬ 

 

 

 

 

 

 



 

ขณะที่ นายพินิจ จารุสมบตัิ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กลา่ววา่ งานยางพาราปีนีไ้ด้รับความสนใจจากทัง้เกษตรกรชาวสวน
ยาง นกัวิชาการ จงัหวดัตา่งๆ โดยความพิเศษของปีนีค้ือเร่ืองของเนือ้หาที่มีการพฒันาขึน้ในระดบั 4.0 ในงานจะเพิ่มพนู
เร่ืองความรู้เเละนวตักรรม อาทิ เคร่ืองกรีดยางอตัโนมตัิ ,โรงงานหมอนยางพาราแปรรูป, ถนนยางพาราของ มจพ.ที่มีการ
พฒันาเพิ่มขึน้ ยงัมียางก้อนถ้วยที่บงึกาฬ ถือวา่เป็นเอสเอ็มอีที่โตมากวงเงินแตล่ะปีหลายร้อยล้าน เเล้วประสบ
ความส าเร็จมากจนธนาคารเเหง่ประเทศไทยมาขอด ูเเล้วเขาพฒันาขดัมนัจนยางไมต่ิดก้นถ้วย แกะออกง่าย ท าให้สะอาด 
ผลผลติดีเเละมีคณุภาพมากขึน้ ยงัมีการพฒันาเร่ืองปุ๋ ยโดยเกษตรกรเอง ซึง่มาจากการตอ่ยอดจากการผลกัดนัในงานวนั
ยางพาราบงึกาฬ 

 

นายพินิจ กลา่วตอ่วา่ เวทียางพาราบึงกาฬยงัเป็นเวทีของการค้า จากเดิมเราต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางเเต่วันนีเ้รา

สามารถขายยางพาราตรงไปยงัประเทศจีนในหลายมณฑลโดยเฉพาะ มณฑลซานตง เมืองชิงเต่า โดยการ

สนับสนุนของรับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จ ากัด ในครัง้นีจ้ะมีการเซ็นสัญญารับซือ้ยางจากบึงกาฬ มีบริษัทหน่ึง

ต้องการรับซือ้ยางพาราปีละ 500,000 ตัน ยงัมีพ่อค้าจากอินเดียเเละมาเลเซียที่มีความต้องการใช้ยางใน

ประเทศ ยงัมีนายกยางพาราจากจังหวัดต่างๆ ติดต่อมารวมงานนีด้้วย จนขณะนีโ้รงเเรมเเละรีสอร์ทในจังหวัด

เต็มเกือบหมดเเล้ว เเสดงให้เห็นว่าการจัดงานยางพาราขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

อนาคตน้องหนูบึงกาฬ : คอลัมน์ โลกสองวัย 

 
 

วันน้ี 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ ขอให๎คนไทยมีความรักตํอกัน โดยเฉพาะชายหนุํมหญิงสาว หากยังไมํถึงวัยอันควร อยํา 
“ชิงสุกก่อนห่าม” มะมํวงหากยังไมํสุกจะเปรี้ยว แม๎มะมํวงมันต๎องแกํได๎ที ่

เมื่อวานวําถึงงานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานหน๎าที่วําการอ าเภอเมือง
บึงกาฬ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีท่ี 5 

นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ตัวตั้งตัวตีส าคัญที่ผลักดันให๎เกิดงานนี้ข้ึนยืนยันวํา กลุํมเกษตรกรสามารถท า 
SCR 20 คือการน ายางก๎นถ๎วยมาผลิตเป็นยางอัดแทํง เพราะมีการประชุมระดับภาคอีสาน 20 จังหวัดในสํวนของสหกรณ์เพื่อ
สํงออก เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะท าให๎ชาวสวนยางยืนได๎ด๎วยล าแข๎งตัวเอง ท่ีส าคัญ งานนี้มีผู๎รํวมงานจากประเทศจีนที่ใช๎
ยางพารามากที่สุดในโลก และประเทศอินเดียเดินทางมาดูงานฝีมือคนไทย เป็นโอกาสที่ชาวสวนยางไทยจะยกระดับสูํสากล 
และมีการจัดอบรมตั้งแตํการพัฒนาสูํระดับมืออาชีพไปสูํระดับนานาชาติ บึงกาฬจะจุดประกายการปลูกยางไปท่ัวโลก 

“มติชน” ซึ่งรํวมจัดงานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬมาตั้งแตํต๎น ปานบัว บุนปาน รองกรรมการผู๎จัดการสายการตลาด 
กลําววํา งานนี้ถือเป็นงานเอ็กซ์โปส าคัญของภาคอีสาน 

ปีนี้จัดบนพ้ืนท่ีเดิม คือสนามหน๎าที่วําการอ าเภอเมืองบึงกาฬ แบํงเป็น 14 โซน มีทางเดินเช่ือมถึงกันตลอด เป็นพ้ืนท่ีหลอม
รวมทั้งสาระ บันเทิง และการค๎า เป็นหนึ่งเดียว 
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ปานบัวแจ๎งรายละเอียดตั้งแตํบริเวณหน๎างานจัดเป็นสวนเทิดพระเกียรติ สวยงามท้ังกลางวันและกลางคืน ด๎วยแสงสีเป็นสวน
ไฟท่ีโดดเดํน ประดับด๎วยโคมไฟไกํยักษ์สูง 5 เมตร ยาว 8 เมตร ใครเห็นเป็นต๎องแวะเข๎ามาชมและถํายภาพเป็นที่ระลึก 
นับเป็นสัญลักษณ์ของการก๎าวสูํปี 2560 คือปีระกา หรือปีไก ํ

ผํานเข๎าไปในงานจะพบกับนิทรรศการ “บึงกาฬ 2 แผ่นดิน” มีภาพและรายละเอียดการเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมบึงกาฬของ
ในหลวงทั้งสองรัชกาล รวมพระราชด ารัสด๎านการเกษตรและการพัฒนา พร๎อมตัวอยํางโครงการพระราชด าริที่ประสบ
ผลส าเร็จ เชํนศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สกลนคร 

ที่ไม่ควรพลาดอย่างย่ิงคือนิทรรศการยางพารา ทั้งเร่ืององค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางการเกษตร นวัตกรรมที่ได้รับความ
ร่วมมือจากการยางแห่งประเทศไทย และรับเบอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์ยางพาราแห่งแรกในประเทศไทย รวมถึงที่ได้ยินได้ฟัง
มา คราวนี้ไปเห็นของจริง ถนนยางพารา ซ่ึงมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือน ามาแสดงให้ชมกัน “จะจะ” 

อีกกิจกรรมหนึ่งคือมหัศจรรย์บึงกาฬ การระบายสีสถานท่ีทํองเที่ยวในบึงกาฬ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจังหวัดบึงกาฬ 
จังหวัดน๎องใหมํท่ี 77 การอบรมท าอาหาร การฝีมือ การตลาด เทคนิคการขายออนไลน์แบบมืออาชีพ การมัดย๎อมสไตล์ญี่ปุ่นชิ
โบริ การอบรมเพนต์กระเป๋า และการจัดดอกไม๎เพื่อธุรกิจ 

ทั้งยังมีการประกวด เชํน การแขํงขันกรีดยางชิงแชมป์แหํงประเทศไทย รวมถึงการประกวดบึงกาฬคอนเทสต์ ด๎วยการร๎อง
เพลงชิงรางวัลสูงสุดในภาคอีสาน กรรมการคือ สุนารี ราชสีมา, ครูเทียม และครูเรืองยศ 

ยามค่ ายังมีคอนเสิร์ต ก๎อง ห๎วยไร,ํ จินตหรา พูนลาภ, หมอล าคณะดัง, ศิลปินจากอาร์สยาม, ใบเตย, จ๏ะ, กระแต, กระตําย 
ครบครัน ทั้ง 7 วัน 7 คืน 

อน่ึง วันนี้ (14 กุมภาพันธ)์ เวลา 13.30-15.30 น. ที่ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์ รํวมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์นักกีฬาและเจ๎าฟ้าดารา
ลูกหนัง รับการสนับสนุนบริจาคอุปกรณ์กีฬาน าไปมอบให๎เยาวชนและนักเรียนในโรงเรียนชนบท โดยมุํงเน๎นไปที่โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ๎

พร้อมกับการเสวนาเร่ือง “กีฬาไทยก้าวไกล 4.0 ความหวังแห่งอนาคต” ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ สามารถ มะลูลีม, ดร.ชัย นิมา
กร, ดร.เลอภพ โสรัตน์, ไพฑูรย์ ชุติมากรกุล และธีรเทพ (ลีซอ) วิโนทัย ดร.สุเมต สุวรรณพรหม ด าเนินการเสวนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้แจ้ง 

 

 
 

 

 



 

ผุดโครงการยางประชารัฐ กยท. ดึงพันธมิตรแปรรูปแก้ราคาตก/ป้อนนักช็อป 

 

  นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยวํา เดือนมีนาคมนี้ กยท. จะปิด
บัญชีขายยางในสต๏อกรัฐบาลปริมาณ 3.1 แสนตัน ที่น าออกประมูลในล็อตแรกประมาณ 1 แสนตัน และได๎เงิน 6 พันล๎านบาท 
ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคมประมูลอีก 1 แสนตัน คาดวําจะได๎เงินจากการประมูลขายยางพารากวํา 18,000 ล๎าน
บาท เพื่อสํงคืนรัฐ ซึ่งมีผู๎สนใจเข๎ารํวมประมูลกวํา 30 ราย สาเหตุที่เอกชนสนใจเข๎ารํวมประมูลจ านวนมาก เนื่องจากราคายาง
ยังมีแนวโน๎มปรับตัวขึ้นตํอเนื่อง หลังสต๏อกยางหายไปจากตลาดสํงออกใหญํของโลกคือไทยเพื่อนบ๎าน ประมาณ 1 ล๎านตัน 
จากมาตรการจ ากัดปริมาณสํงออกของบริษัทรํวมทุน 3 ประเทศ ประมาณ 7 แสนตัน และจากน้ าทํวมภาคใต๎อีก 3 แสนตัน  
นายธีธัช กลําววํา ราคายางในตลาดโลกและตลาดในประเทศนําจะชัดเจนวําจะเพิ่มขึ้นเทําไหรํใน 3 ไตรมาสของปีนี้ โดยราคา
ยางแผํนดิบรมควันช้ัน 3 ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ ที่ตลาดกลางยางพาราสงขลา 92.09 บาท ตํอกิโลกรัม (ก.ก.) ยางแผํนดิบ 
ราคา 91.60 บาท ตํอกิโลกรัม น้ ายาง 74 บาท ตํอกิโลกรัม โดยยอมรับวําราคาน้ ายางแกวํงตัวขึ้นลงตามกลไกตลาดและการ
รับซื้อของพํอค๎า อาจมีราคาที่ตกลงไมํเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคายางแผํน และยางแผํนดิบรมควันในตลาดโลก ซึ่ง กยท. 
จะเตรียมเปิดตลาดกลางน้ ายางสด เพื่อรองรับราคาน้ ายางชํวงออกมามากไปในบางเวลา สํงผลให๎ราคาตก  

  นายธีธัช กลําววํา ในปี 2560 กยท. ยังเตรียมเปิดตัวโครงการยางประชารัฐ โดยการน ายางพาราไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ ภายใต๎เป้าหมายใช๎ยางพารา ประมาณ 5.836 ล๎านตัน โครงการแรกท่ีจะเปิดตัวเดือนมีนาคมคือ โครงการยางล๎อ
ประชารัฐ หรือการผลิตล๎อยางพารา เพื่อขายให๎หนํวยงานรัฐ และสหกรณ์แท็กซี่ เป้าหมายใช๎ยางพารา 96,000 ตัน ผลิตยาง
ล๎อรถ จ านวน 3 หมื่นเส๎น หลังจากนั้นจะรํวมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพฯ กระทรวงการทํองเที่ยว
และกีฬา ท าโครงการยางปูพ้ืนสนามกีฬา เป้าหมายใช๎ยาง 1.24 ล๎านตัน และโครงการยางพาราเพื่อสุขภาพ รํวมกับกระทรวง
สาธารณสุข และมูลนิธิโรคหัวใจแหํงประเทศไทย เป้าหมาย 4 ล๎านตัน และโครงการยางปูทางผํานเสมอระดับทางรถไฟ 
รํวมกับการรถไฟแหํงประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เป้าหมาย 5 แสนตัน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสุขภาพ เชํน หมอนรองคอ 
เฝอืกยาง ลูกบอลบริหารมือและนวดประคบเพื่อสุขภาพ อาสนะ เก๎าอี้คนป่วย ซึ่งหมอนสุขภาพได๎รับความนิยมในกลุํม
นักทํองเที่ยวจีนอยํางมาก 

 

. 
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"ยางพาราบึงกาฬ2560"ยกระดับสู่อาเซียน 

 

ผู๎สื่อขําวรายงานวํา เครือบริษัทมติชน จ ากัด (มหาชน) รํวมกับพันธมิตร ได๎แกํ จังหวัดบึงกาฬ กระทรวง
อุตสาหกรรม การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับเบอร์แลนด์ 
ฯลฯ จัดงาน "วันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560" โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานเปิดงาน รํวมด๎วยนายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและ
สํงเสริมความสัมพันธ์ นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ 
 
นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากอาเซียนเข๎ารํวมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู๎และวิสัยทัศน์ในเรื่องยางพารา ซึ่งปีนี้มา
กันมากกวําทุกครั้งที่ผํานมา อาทิ ดาโต๏ะนาซีเราะห์ ฮุสเซ็น เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ าประเทศไทย , นาย
หมํอง นะที ประธานการยางแหํงประเทศกัมพูชา, นาย Pho Hoang Han จากสถานทูตเวียดนามประจ า
ประเทศไทย, นายลี หมิง กัง กงสุลใหญํสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าจังหวัดขอนแกํน, นายค าไพ พันทองดี 
รองกงสุลใหญํ สปป.ลาว ประจ าจังหวัดขอนแกํน, นายบุญเส็ง ปะท ามะวง รองเจ๎าแขวง บอลิค าไซ สปป.ลาว, 
นาย Deepak Chaddha ประธาน Chowdhry Rubber และนายจาง เหยียน ประธานรับเบอร์วัลเลย์ กรุ๏ป 
ทั้งนี้ การจัดงานเริ่มตั้งแตํวันที่ 16 ไปจนถึง 22 กุมภาพันธ์ 2560 
 
ส าหรับบรรยากาศในงานเนื่องจากปีนี้สถานการณ์ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง อีกทั้งผู๎รํวมจัด
งานทั้งภาครัฐและเอกชนได๎น าสาระความรู๎ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับจังวัดบึงกาฬสูํความเป็น "บึง
กาฬ 4.0 จังหวัดศูนย์กลางยางพาราภาคอีสาน" มาจัดแสดงแบบครบวงจร และมีการเสวนาเพื่อถํายทอด
ความรู๎สูํเกษตรกรชาวสวนยาง ผู๎ประกอบการที่สนใจ เป็นไปตามนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0" ของรัฐบาลที่
มุํงเน๎นการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ "Value-Based Economy" หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วย
นวัตกรรม" 
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นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู๎วําราชการจังหวัดบึงกาฬ กลําววํา การจัดงานปีนี้มีการเชื่อมโยงที่ส าคัญจากทุก
ฝ่าย ซึ่งจะสามารถพัฒนารายได๎และนวัตกรรมตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ไปสูํประเทศไทย 
4.0 ซึ่งคาดหวังอยํางยิ่งวํางานวันนี้นอกจากจะสร๎างไฮไลต์ในการเป็นศูนย์กลางยางพาราของภาคอีสานแล๎ว ก็
จะเป็นการยกระดับจังหวัดให๎เป็น "บึงกาฬ 4.0" ในอนาคตด๎วย 
 
อีกท้ังยังจะพัฒนาสูํความเป็นนานาชาติ โดยมีผู๎เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมยางพาราจากประเทศตําง ๆ เข๎ารํวม 
ไมํวําจะเป็น สปป.ลาว มาเลเซีย กัมพูชา อินเดีย และจีน นับเป็นความส าเร็จอยํางมากท่ีงานระดับภูมิภาค
ดึงดูดตํางประเทศเข๎ารํวมได๎มากขนาดนี้ งานนี้ยังขยายผลตํอเนื่องไปถึงเรื่องการค๎า การลงทุน ตลอดจนความ
รํวมมืออ่ืน ๆ ตามมา 
 
ด๎านนายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ กลําววําปีนี้ชาวบึงกาฬในนามชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางฯ 
จ ากัดสามารถสร๎างโรงงานหมอนและที่นอนจากยางพาราเพื่อสํงออกไปยังประเทศจีนส าเร็จ ถือเป็นก๎าวส าคัญ
ของคนบึงกาฬในการพึ่งพาตัวเอง ท าให๎ความฝันของชาวบ๎านเป็นจริง เพราะเม่ือเศรษฐกิจดี คุณภาพชีวิตของ
ชาวสวนยางบึงกาฬก็จะดีตามไปด๎วย 
 
นายโทนี่ เฉิน จากบริษัทรับเบอร์วัลเลํย์ กรุ๏ป จ ากัด กลําววําบริษัทผู๎ประกอบการจากประเทศจีนเดินทางมา
รํวมงานปีนี้มากกวําทุกปีที่ผํานมา โดยมาเปิดอีคอมเมิร์ซ เพื่อซื้อขายยางพาราผํานระบบออนไลน์ สามารถซื้อ
ขายเเละสํงข๎อมูลเรื่องราคาระหวํางผู๎ผลิตและผู๎ใช๎ยางพาราในตํางประเทศได๎โดยไมํต๎องผํานพํอค๎าคนกลาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


